

## **Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học**

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện để người học có môi trường học tập tốt nhất. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên là: Học tập, làm quen với nghiên cứu khoa học và tập sự việc phục vụ cộng đồng. Do đó các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học được Nhà trường thực hiện thường xuyên, liên tục và tốt:

1. Học sinh, sinh viên, học viên cao học của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh được học tập trong giảng đường khang trang, các phòng thực hành thí nghiệm hiện đại, được truy cập internet miễn phí, được giảng dạy với đội ngũ giảng viên uy tín. Người học trong Nhà trường được tham gia các hoạt động phong trào, các hoạt động vì cộng đồng, tham gia các cuộc thi, các lớp kỹ năng... Học sinh, sinh viên, học viên được miễn phí Ký túc xá năm thứ nhất.

2. Học sinh sinh viên, học của của trường được tham gia hoạt động thể dục thể thao với cơ sở vật chất được trang bị tương đối đầy đủ; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được diễn ra thường xuyên, liên tục. Năm học 2021 -2022, Nhà trường đã tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao thu hút đông đảo sinh viên tham gia, cụ thể: Giải chạy “Khám phá QUI” dành cho cán bộ công chức viên chức và học sinh sinh viên; giải bóng đá nam toàn trường; giải cầu lông và bóng bàn dành cho học sinh sinh viên; Hội thi sinh viên khỏe. Các hoạt động văn nghệ được tổ chức: Đêm nhạc hội chào mừng tân sinh viên, Giải nhảy sạp truyền thống; Hội thi Tiếng hát học sinh sinh viên năm học 2022 – 2023.

3. Đầu các khoá học, năm học người học được phổ biến chi tiết, đầy đủ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các văn bản hướng dẫn của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động học tập của sinh viên. Để tăng cường thêm thông tin và nhận thức của sinh viên về vấn đề học tập, Nhà trường đã biên soạn các tài liệu hướng dẫn, thông báo cụ thể đến sinh viên về các nội dung liên quan, đồng thời cung cấp các thông tin cập nhật trên hệ thống thông tin điện tử, Website của nhà trường nhằm mục đích tạo nhiều kênh thông tin đa dạng, phong phú cho người học. Các thông tin về Nhà trường được phổ biến cụ thể thông qua Tuần sinh hoạt Công dân học sinh sinh viên:

+ Các thông tin về Nhà trường: Ngành nghề đào tạo, cơ cấu tổ chức, địa chỉ, số điện thoại các đơn vị chức năng ...

+ Thông tin về sinh viên và khóa học: Quyền, nghĩa vụ của sinh viên, thông tin về khóa học, ngành học, cơ hội nghề nghiệp, thông tin về cố vấn học tập, cung cấp tài khoản, mật khẩu, đại chỉ truy cập phần mềm đào tạo.

+ Giới thiệu về các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ sở thích, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

+ Giới thiệu các cơ hội việc làm, tập huấn các kỹ năng, thực hiện chăm sóc sức khỏe cho toàn thể học sinh sinh viên, học viên Nhà trường.

4. Công tác quản lý học sinh sinh viên, học viên trong nhà trường được tăng cường và đổi mới nhằm tạo môi trường thân thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho người học, đảm bảo sinh hoạt dân chủ trong nhà trường. Người học có ý kiến tham gia xây dựng, phản biện các vấn đề xã hội và chính sách giáo dục của Nhà trường. Định kỳ hằng năm, Nhà trường tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị đào tạo và phục vụ của nhà trường với sinh viên, cung cấp và giải thích các thông tin đào tạo, lắng nghe và chia sẻ với người học các vấn đề được quan tâm. Năm học 2022 – 2023 Nhà trường đã tổ chức đối thoại với sinh viên theo kế hoạch số: 254/KH – ĐHCNQN. Và đối thoại với sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Ngoài ra Nhà trường còn bố trí các hộp thư góp ý, đường dây nóng để người học chia sẻ những ý kiến trong quá trình học tại Nhà trường.

5. Hoạt động tập sự nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm đúng mức. Sinh viên đạt các điều kiện học tập đều được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, các sinh viên còn được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương trình nghiên cứu và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy của trường. Nhà trường có Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ, đây là nơi tập chung những sinh viên đam mê với nghiên cứu khoa học được tổ chức và hướng dẫn bởi các thầy cô có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường tổ chức 6 câu lạc bộ sở thích phát triển tài năng sinh viên nhằm thu hút sinh viên vào các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ học tập cho người học.

6. Được nhận vào học đúng ngành học, cung cấp đầy đủ chính xác thông tin về ngành nghề đào tạo, cũng như các thông tin về chương trình đào tạo đến người học; cung cấp các thông tin về giảng viên giảng dạy, cố vấn học tập, thời khóa biểu từng kỳ học; địa chỉ website Nhà trường; cung cấp cho sinh viên địa chỉ email đuôi @qui.edu.vn của Nhà trường, tài khoản cá nhân, tài khoản Team; cung cấp đường dẫn cũng như tài khoản truy cập vào trang thông tin đào tạo của Nhà trường; cung cấp thông tin về chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng trong nhà trường tới sinh viên; có trang sổ tay sinh viên trên website của trường qua đó sinh viên được cập nhật tất cả các quy trình liên quan đến thủ tục hành chính của bản thân.

7. Cung cấp thẻ đa năng (thẻ sinh viên và thẻ thư viện); cung cấp thẻ ngân hàng Thực hiện chương trình học bổng tuyển sinh dành cho sinh viên Nhà trường có điểm đầu vào cao. Nhà trường thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách dành cho học sinh sinh viên: Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nhà nước ngoài ra học sinh sinh viên Nhà trường sinh được hỗ trợ và tạo điều kiện để nhận các học bổng từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, (Học bổng Toyota, Học bổng Năng lượng tương lai, học bổng từ

tập đoàn Jinko...); được hỗ trợ kịp thời từ Nhà trường khi gặp hoàn cảnh khó khăn (Quỹ khuyến học của Nhà trường hỗ trợ học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn); cung cấp thông tin để sinh viên thực hiện vay vốn ngân hàng chính sách; được nhận các gói học bổng toàn phần, bán phần và học bổng hỗ trợ với các đối tượng bảo đảm các điều kiện của các gói học bổng.

8. Thư viện Nhà trường rộng rãi với nhiều đầu sách phục vụ cho văn hóa đọc, Nhà trường phát triển thư viện điện tử và liên kết với nhiều thư viện của tỉnh, của các trường đại học khác trên cả nước, mở rộng các kênh thông tin cho sinh viên học tập giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận với nhiều công cụ học tập để sinh viên chủ động hơn trong việc quản lý thời gian học, tốc độ học và nội dung học theo nhu cầu của mình; Nhà trường có trung tâm Ngoại ngữ và tin học phục vụ cho giáo dục các kỹ năng ngoại ngữ và tin học để sinh viên ra trường vững vàng hơn.

9. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam Nhà trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ và phát triển giáo dục trong thanh niên với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Cùng với các nguồn lực hỗ trợ học tập sinh viên do nhà nước cấp, Nhà trường cũng tập trung vào việc phát triển các loại hình đào tạo, liên kết đào tạo bằng 2, hỗ trợ sinh viên đi thực tập ở nước ngoài, cung cấp cho sinh viên những lựa chọn tối ưu nhất về cơ hội học tập hiện tại và nghề nghiệp trong tương lai. Phong trào tình nguyện phục vụ cuộc sống cộng đồng được tổ chức bài bản và thu hút đông đảo sinh viên tham gia, Năm học 2021 – 2022 Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường đã thực hiện chương trình tình nguyện vì môi trường xanh sạch đẹp, tình nguyện xây dựng nông thôn mới, tình nguyện hiến máu nhân đạo với rất nhiều sinh viên tham gia và mang lại những ý nghĩa xã hội tích cực.

10. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các hình thức khen thưởng học sinh sinh viên tập (theo QĐ số: 101/QĐĐHCNQN ban hành ngày 3 tháng 02 năm 2020 “Về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh” và trong thời gian năm học 2021 – 2022 đã có 84 lượt sinh viên và 6 tập thể được khen thưởng từ cấp Nhà trường tới trung ương.

10.1. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên đạt thành tích xứng đáng để biểu dương, khen thưởng. Cụ thể:

a) Đạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

c) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng;

10.2. Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên được tiến hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể:

a) Đối với cá nhân:

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.

- Tiêu chuẩn xếp loại:

+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên;

+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;

+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập đạt từ 3,6 (thang Điểm 4) hoặc từ 9,0 (thang Điểm 10) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc.

- Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên.

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có Điểm kết thúc học phần trong năm học đó dưới mức trung bình.

b) Đối với tập thể lớp sinh viên:

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc.

- Tập thể lớp sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc nếu có từ 50% sinh viên có kết quả học tập loại Giỏi (trong đó có 25% sinh viên có kết quả học tập loại Xuất sắc) và 75% sinh viên rèn luyện đạt loại Xuất sắc trở lên; số sinh viên Yếu – Kém về học tập và rèn luyện không quá 5%.

- Tập thể lớp sinh viên đạt danh hiệu Tiên tiến nếu có từ 50% sinh viên có kết quả học tập loại Khá, Giỏi (trong đó có 25% sinh viên có kết quả học tập loại Giỏi) và 75% sinh viên rèn luyện đạt loại tốt trở lên; số sinh viên Yếu – Kém về học tập và rèn luyện không quá 5%.

10.3. Mức thưởng thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

11. Hàng năm, Nhà trường đều đặn tổ chức những hội nghị, hội thảo, tọa đàm về nghề nghiệp và tổ chức hội Ngày hội việc làm ngay tại khuôn viên trường. Sự kết nối giữa cơ sở đào tạo và những đơn vị tuyển dụng lao động đã đem lại những cơ hội to lớn cho những bạn sinh viên năng động, có nhu cầu việc làm phù hợp với khả năng và ngành nghề đã học.

12. Sinh viên năm thứ nhất được miễn phí tiền ký túc xá, khu vực Ký túc xá còn có hệ thống sân vận động, nhà tập thể thao đa năng, các trung tâm đào tạo tin học, kỹ năng và ngoại ngữ, trạm y tế, khu nhà ăn sinh viên, khu vực cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông ... là những bộ phận hợp thành đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mỗi ngày của hàng nghìn sinh viên một cách chu đáo và thuận tiện. Sinh viên được

chăm sóc sức khỏe theo quy định y tế học đường; được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ; được hướng dẫn và bảo đảm vay tiền của Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho học tập và sinh hoạt.

13. Công tác thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được nhà trường cung cấp thường xuyên trên hệ thống Website, các dịch vụ internet không dây, miễn phí và các buổi sinh hoạt lớp định kỳ hàng tháng. XSnh viên Nhà trường được tạo điều kiện để tham gia các sự kiện chính trị xã hội của đại phương và của đất nước: Bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, tham gia khai mạc các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh...Được tiếp xúc với các doanh nghiệp tuyển dụng và được trải nghiệm môi trường làm việc trong tương lai qua các đợt thực tập.